



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561#

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>สงกรานต์2561</p> <p>-เสนอข่าว ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สสส. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ภายใต้แคมเปญ "จอดก่อนสาด ไม่ประมาท ไม่ดื่ม ไม่ชิง"</p> <p>น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภินันท์ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า พบผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนเข้ารักษาตัวในรพ.ปีละ 150,000 ราย ในจำนวนนี้กลายเป็นผู้พิการ 6,000 ราย เฉพาะช่วงสงกรานต์จะมีผู้พิการประมาณ 190 ราย ในปี 2561 สสส.จึงได้ร่วมกับสธ.สนับสนุนการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดทั่วประเทศ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุในหลายพื้นที่</p>
มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้พาราควอต ซึ่งสธ.และผู้เชี่ยวชาญได้ประชุมและสรุปข้อเสนอไปแล้วว่าควรต้องถอนออก แต่ทราบมาว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ที่มีตัวแทนจากก.เกษตรฯ และก.อุตสาหกรรม มาพิจารณาว่าจะถอนพาราควอตหรือไม่ภายในเดือนเม.ย.นี้ ทั้งนี้ ปัจจุบันพาราควอตถูกแบนใน 48 ประเทศ ในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ทั้งจีนซึ่งเป็นผู้ผลิต เกาหลี ลาว กัมพูชา เวียดนาม และศรีลังกา ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยของสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ศึกษาพบว่า ที่ จ.หนองบัวลำภู รพ.จังหวัดมีคนไข้ 100 กว่ารายในหนึ่งปี และเสียชีวิต 6 ราย จากภาวะชาน้ำและติดเชื้อซ้ำซ้อน หลายรายต้องตัดขาทั้ง</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ส่องสถานการณ์	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ "บัตรทองญี่ปุ่น บัตรทองไทย" โดยนพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กล่าวถึงความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพของญี่ปุ่น ซึ่งการนำมาเป็นแนวทางพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะมีความแตกต่างโดยพื้นฐานกับระบบของประเทศไทย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ระบบของญี่ปุ่นเป็นระบบประกันสุขภาพโดยสังคม ประชาชนต้องจ่ายเบี้ยประกัน โดยรัฐอุดหนุน แต่ของไทย ทั้งสวัสดิการข้าราชการและบัตรทองเป็นระบบที่ใช้เงินภาษีมาเป็นค่าใช้จ่าย ถ้าจะทำตามญี่ปุ่นในเรื่องนี้ จะต้องมีการเตรียมการพื้นฐานอีกมาก และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการครั้งใหญ่ 2.สถานพยาบาลของญี่ปุ่นราวร้อยละ 80 เป็นของเอกชน ขณะที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองของไทยกว่าร้อยละ 90 เป็นภาครัฐ และประกันสังคมบริการโดยภาคเอกชนกว่าร้อยละ 50 และ 3.ญี่ปุ่นสามารถเลือกใช้บริการที่ไหน เมื่อไรก็ได้ โดยเลือกจ่ายตามการให้บริการ จึงต้องมีระบบตรวจสอบขนาดใหญ่โต ใช้คนและค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ 13.7 ล้านล้านบาท ขณะที่ของไทยการจ่ายเงินเป็นระบบเหมาจ่าย กำหนดให้ต้องไปรับบริการในสถานพยาบาลที่เลือก ทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามาก <p>ระบบร่วมจ่ายของญี่ปุ่นเป็นการให้ประชาชนร่วมจ่าย ณ จุดบริการ ในอัตรา 10-30% เฉลี่ย 13.5% ซึ่งมีการใช้บริการเฉลี่ยปีละ 13 ครั้ง ขณะที่ไทยมีบัตรทองใช้บริการเพียงปีละ 3.7 ครั้ง และมีการร่วมจ่าย 30 บาทโดยสมัครใจเพียงส่วนหนึ่ง รัฐบาลจึงต้องคิดให้มาก เพราะระบบของญี่ปุ่นทำให้เกิดความคาดหวังบริการสูงมาก ผลการสำรวจความพึงพอใจมีเฉลี่ยราว 60% เท่านั้น ขณะที่ระบบบัตรทองของไทย แม้มีข้อจำกัดเรื่องบริการมาก แต่ความพึงพอใจของประชาชนในปี 2560 สูงถึง 95%</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>สวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>-เสนอบทความพิเศษ "สัญญาที่กรมบัญชีกลาง'ละเมิด'" โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า ระบบการประกันสุขภาพ 3 ระบบในประเทศไทย ผู้บริหารระบบได้ละเมิดสัญญาที่ให้ไว้แก่คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยเฉพาะกรมบัญชีกลาง ที่เพิ่มระเบียบจำกัดสิทธิในการใช้รักษามะเร็งนวัตกรรมใหม่ โดยให้ผู้ป่วยจ่ายเงินไปก่อน ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่มีเงินจ่าย มีผลทำให้เสี่ยงเสียชีวิตเพราะมะเร็งดื้อยา แม้ต่อมา กรมบัญชีกลางจะออกหนังสือผ่อนปรนให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคโลหิตวิทยาสามารถเบิกจ่ายตรงได้เหมือนเดิม แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยใหม่เบิกจ่ายยานี้ แสดงให้เห็นว่ากรมบัญชีกลางไม่ได้ตระหนักว่าจะเมิดพันธะสัญญาในการได้รับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ จึงสมควรที่รัฐบาลจะทบทวนและยกเลิกคำสั่งที่ละเมิดพันธะสัญญาของกรมบัญชีกลางทั้งหมดโดยเร็ว</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส</p>	<p>สังคมผู้สูงอายุ</p> <p>-กล่าวเชียร์ให้ทุกพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายเกี่ยวกับการรับมือสังคมสูงวัย ซึ่งคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ ปัจจุบันมีมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดยรัฐบาล คสช. อาทิ มติ ครม.เห็นชอบการจัดตั้งอำนวยการความสะอาดสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ, แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 -2565 ของ สธ., การให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย, อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ, การจ้างงานผู้สูงอายุ, การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ, ลินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในคน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ (Roadmap) พัฒนานวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ เช่น ผลิตยาชื่อสามัญทดแทนนำเข้า การพัฒนาชีววัตถุและชีวเภสัชภัณฑ์ ยาชนิดใหม่ วัคซีนชั้นสูง เป็นต้น ทำให้ความต้องการงานวิจัยทางคลินิกที่ศึกษาในมนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สธ.จึงเร่งสนับสนุนการบริหารจัดการงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีคุณภาพและเพียงพอกับโครงการวิจัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีคณะกรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (REC) ในระดับต่างๆ 187 คณะ ทำหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัย ทำให้โครงการวิจัยมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยกับอาสาสมัคร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการบริหารจัดการงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สบส.ใช้ "คิวอาร์โค้ด" สแกนคลินิกเคลื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบคลินิกเอกชนที่มีกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ โดยการนำนวัตกรรม QR Code ติดที่ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตแพทย์ผู้ดำเนินการ และบริเวณด้านหน้าของคลินิก เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สมาร์ตโฟนตรวจสอบคลินิกและผู้ดำเนินการ ว่าขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยจะมีการแสดงรายละเอียดของชื่อที่ตั้ง ชื่อผู้ประกอบการ และชื่อผู้ดำเนินการของคลินิกนั้นๆ เริ่มตั้งแต่ก.พ.ที่ผ่านมา ส่วนผู้รับอนุญาตประกอบกิจการฯ และผู้ดำเนินการที่ใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ สามารถนำใบอนุญาตฯฉบับเดิมมาขอติด QR Code ได้ที่ กรมสบส.หรือ สสจ. ในพื้นที่ ทั้งนี้จะจัดส่ง QR Code ให้กับคลินิกที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั่วประเทศ ภายในเดือน เม.ย. 2561</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>จัดฟันแพ้ชั้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันยังพบการแชร์ข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดฟันแพ้ชั้นเป็นระยะ ซึ่งผู้ให้บริการไม่ใช่ทันตแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้มักไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้รับบริการ อาทิ 1.เหงือกอักเสบ เกิดแผลในช่องปาก 2.ร่างกายได้รับสารอันตรายจากสนิม ปรอท แคดเมียม สารหนูจากลูกบิดหรือลวดดัดฟันที่ไม่ได้คุณภาพ 3.ฟันเรียงตัวผิดปกติจากการใช้ลวดดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน 4.รากฟันละลายจากการใช้แรงที่มากเกินไปในการเคลื่อนฟัน 5.เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และ 6.อุปกรณ์อาจหลุดลงคอเสียชีวิต จึงขอเตือนประชาชนให้พิจารณาอย่างรอบด้าน ห้ามรับบริการจัดฟันแพ้ชั้นโดยเด็ดขาด</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 9 เม.ย. 2561 ว่า มีผู้เสียชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ทั้งหมด 7 ราย จาก 7 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ และพัทลุง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกสุนัขกัดหรือข่วนแล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการป้องกันขอ ย้ำว่าอย่ายุ่งกับสุนัขนอกบ้านหรือไม่ทราบประวัติ ส่วนการตรวจหัวสัตว์ 660 หัว จาก 44 จังหวัด เป็นสุนัข 593 หัว วัว 40 หัว และแมว 24 หัว จังหวัดที่มีการรายงานผลบวกมากที่สุดคือ สุรินทร์ 90 หัว ร้อยเอ็ด 84 หัว สงขลา 47 หัว นครราชสีมา 42 หัว และยโสธร 30 หัว สำหรับพื้นที่เสี่ยง จากข้อมูลกรมปศุสัตว์ มี 8 จังหวัดคือ สุรินทร์ สงขลา นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช สตูล และเพชรบุรี
สยามรัฐ	<p>สังคมสูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า คาดปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 และปี 2574 จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด โดย 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุอัน ร้อยละ 7 เคยหกล้มในบ้าน มากกว่าร้อยละ 60 เป็นโรคความดันสูง มากกว่าร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุวัยปลายเป็นเบาหวาน และมากกว่าร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุวัยปลายมีฟันไม่ครบ 20 ซี่ และมีโรคประจำตัว ทั้งนี้ จากเป้าหมายอายุขัยเฉลี่ย 85 ปี และต้องอยู่อย่างสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 75 ปี กรมฯ ได้ส่งเสริมสุขภาพด้วยแนวคิด “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” -4 Smart คือ Smart Walk ออกกำลังกายประจำ Smart Brain & Emotional ฝึกทักษะสมอง Smart Sleep นอนหลับเพียงพอ Smart Eat กินครบ 5 หมู่ ลดหวานมัน เค็ม เน้นผักผลไม้</p>
ข่าวสด	<p>เดย์แคร์ดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้จัดตั้งคลินิกเดย์แคร์เป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ป่วยที่มารับบริการแบ่งเป็น โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 79 โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บไขสันหลังร้อยละ 6 และกลุ่มโรคอื่น ๆ ร้อยละ 15 เช่น ภาวะสมองเสื่อม พาร์กินสัน การให้บริการประกอบด้วย การฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กิจกรรมประกอบอาหาร เกม สันทนาการ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ศิลปะบำบัด และกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ ผู้ที่จะเข้ารับบริการควรเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย มีการรับรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นได้ และต้องมีผู้ดูแลหรือญาติอย่างน้อย 1 คน มาด้วยเมื่อมารับบริการ</p>
สยามรัฐ	<p>พัฒนาดินสอพอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง ทั้งผลิตภัณฑ์ดินสอพองแปรรูปที่ใช้กับผิวหนังและผิวกายเพื่อความสะอาด สวยงาม ช่วยดับร้อน ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาผสมกับผงสมุนไพร เช่น ขมิ้น ไพล เพื่อขัดผิว ขัดตัว บำรุงผิวพรรณ หรือผสมกับสมุนไพรกลุ่มแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น เสดดพังพอน ใบตำลึง ทองพันชั่ง แนะนำเลือกซื้อดินสอพองที่มีฉลากกำกับระบุการใช้กับส่วนต่างๆ ของร่างกายหรือเลือกแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้</p>
สยามรัฐ	<p>โรคไทรอย</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ (8-14 เม.ย.2561) ว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคไทรอย ปี 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วย 12 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 1-3 เดือน (ร้อยละ 25) โดยปีนี้พบผู้ป่วยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ราย รายล่าสุดเป็นเด็กหญิงอายุ 2 เดือน จ.หนองบัวลำภู จากข้อมูลการสอบสวนโรค พบว่าเด็กที่ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวที่ไม่แสดงอาการป่วย ดังนั้น ผู้ที่มีอาการไอ จาม ไม่ควรคลุกคลีกับเด็กแรกเกิด หรือไม่พาเด็กเล็กไปในที่ชุมนุมชนหรือแออัด แนะนำพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนคอตีบ ไทรอย บาดทะยัก ตามช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1422</p>
ข่าวสด	<p>อาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนต้องระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ทั้งอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง โดยเฉพาะเด็ก ๆ ต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงปิดภาคเรียน อาจมีกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากขึ้น การดูแลสุขอนามัยในการบริโภคนอกจากการกินร้อนช้อนกลางแล้ว ต้องหลีกเลี่ยงอาหารค้างคืน แม้จะอุ่นก่อนนำมารับประทานก็ยังเสี่ยงก่อโรคได้ เนื่องจากเชื้อโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	บางชนิดมีการสร้างสารพิษหรือที่อกซินขึ้นก่อนหน้า และที่อกซินบางชนิดทนความร้อน
ข่าวสด	<p>อย.แนะวิธีเลือกบริโภค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เตือนให้ระมัดระวังในการรับประทาน ไอศกรีม หรือน้ำดื่ม น้ำแข็ง เพราะหากเก็บรักษาไม่ดีอาจเกิดการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของ เชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และมักพบบ่อยในช่วงหน้าร้อน ควรเลือกซื้อน้ำดื่มที่ ภาชนะบรรจุสะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ น้ำต้องใสสะอาด ไม่มี ตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ ร้านค้าที่จำหน่ายต้องไม่วางน้ำดื่มตากแดด และไม่เก็บน้ำดื่มในที่ร้อนหรือ อับชื้นเกินไป และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น ชื่อที่ตั้งสถานที่ ผลิต เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>นวัตกรรมไทยช่วยลดซึมเศร้า</p> <p>-เสนอบทความ มูลนิธิคุณ (Khun Foundation) ร่วมกับ Warm Us Charity จัดเสวนาโรคซึมเศร้า...เรา เข้าใจ สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง โดย นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ระบุว่า อยากให้สังคมมองโรคซึมเศร้าเป็นโรคโรค หนึ่ง คนที่เป็นโรคนี้อาจได้เป็นคนอ่อนแอหรือไม่สู้ชีวิต และต้องการคนฟังมากกว่าคนสอน การช่วยเหลือผู้ที่ ซึมเศร้า ควรค่อยๆ เริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รับฟังและช่วยเหลือ ปฏิบัติอย่างเข้าใจ</p> <p>รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้าระดับประเทศ ได้ทำการวิจัย พบว่า การนวดไทยช่วยลดอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยและบุคลากร สูงถึง 83.3% โดยไม่มีผลข้างเคียง เป็น ทางเลือกในการตัดวงจรการป่วยโรคซึมเศร้าในระดับที่ยังไม่รุนแรงจนถึงปานกลาง แต่ยังไม่ถึงขั้นมีอาการ ทางจิต ทำให้ลดผู้ป่วยรายใหม่ได้มาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทองและผู้สูงอายุ กรมสุขภาพจิตได้ขยาย เครือข่ายการรักษาโรคซึมเศร้าไปรพ.ทุกระดับใน 13 เขตสุขภาพ และเตรียมร่วมกับออสเตรเลียและญี่ปุ่น พัฒนาด้านวิชาการวิจัยระดับนานาชาติในปี 2561-2563</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคไตเรื้อรัง</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว สธ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์การคัด กรองโรคไตและชะลอความเสื่อมไต เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม ขึ้นในรพ.ทั่วประเทศ มีทีมสหวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม โดยเฉพาะโรคแพภูมิตัวเอง ซึ่ง เป็นสาเหตุของไตอักเสบเรื้อรังที่หากรุนแรงจะทำให้ไตวาย หรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจลุกลามไป บริเวณกรวยไต ทำให้เกิดการอักเสบและมีการติดเชื้อในกระแสเลือด</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการเสี่ยงการเป็นโรคไต ได้แก่ ปัสสาวะเป็นฟอง เป็นสีน้ำตาลเนื้อ หรือขุ่น มีอาการบวมทั่วตัว ซึ่งมักสังเกตได้ง่ายบริเวณเปลือกตา ขา และเท้า มีอาการปวด หลังบริเวณไตชายโครงข้างกระดูกสันหลัง หรือมีความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคไตควรให้ความสำคัญ กับการดูแลสุขภาพตนเอง งดรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิต สูง เบาหวาน ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีสารพิษต่อไต</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ สอด-ทูเดย์	<p>ผอ.รพ.ราชวิถีรับรางวัล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี ได้รับ 2 รางวัลใน 2 เดือน คือ 1.รางวัลนักบริหารรพ. ดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทนักบริหารรพ.ดีเด่นเฉพาะด้าน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ 2.รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครูทองคำ) ประจำปี 2560</p>
เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1	<p>กฎหมายการแพร่เชื้อโรค</p> <p>-เสนอสกู๊ปข่าว กล่าวถึงกรณี สดม.แถลงข่าวการจับกุมชายชาวยุโรปวัย 42 ปี ที่หลบหนีเข้ามาจากแดนใน ประเทศไทย จากความผิดข้อหาจงใจแพร่เชื้อเอชไอวี ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในแถบทวีปยุโรป ถือเป็นความผิดอาชญากรรม และมีอัตราโทษรุนแรง สำหรับประเทศไทย แม้ยังไม่มีการระบุไว้ในกฎหมาย ชัดเจน แต่มีกฎหมายที่นำมาใช้ได้ คือ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถไปศึกษาข้อ กฎหมายเพิ่มเติมได้</p>
	โรงพยาบาล HA จ.พังงา

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา กล่าวว่า ปัจจุบันรพ.ใน จ.พังงา ทั้ง 9 แห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ชั้น 3 และในปี 2561 จะมีการประเมิน Re-Accreditation 7 แห่ง โดยรพ.กะปางชัยพัฒน์อยู่ระหว่างขอขยายเวลาส่งผลงาน, รพ.บางไทร เนื่องจากได้รับมอบหมายให้จัดบริการในพื้นที่เขาหลัก ในโครงการ Andaman Hub Medical Network จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการในกระบวนการพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพ, รพ.พังงา รพ.กระบี่ชัยพัฒน์ รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ และรพ.ทับปุด อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการขอ Re-Accreditation ซึ่งอาจต้องใช้มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ประเมิน</p> <p>ทั้งนี้ รพ.ทุกแห่งใน จ.พังงา จะมีทีม QLN ระดับจังหวัดร่วมวางแผนการประเมินเตรียมความพร้อม Re-Accreditation เพื่อให้ผ่านการรับรองคุณภาพทั้ง 7 แห่ง และทำให้ประชาชนได้วางใจที่จะมารับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย</p>
เว็บไซต์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช	<p>ชี้แจงการให้บริการ</p> <p>-เสนอภาพพร้อมข้อความชี้แจงกรณีญาติผู้ใช้บริการชื่อ Sukanya Wiboonsin โพสต์ข้อความตำหนิการบริการในเพจประเทศคอน ว่า ผู้แทนจากรพ.มหาราชนครศรีธรรมราชได้เข้าชี้แจงและปรับความเข้าใจกับผู้ใช้บริการ โดยรพ.มีการสื่อสารให้ผู้ใช้บริการไม่ครบถ้วนขณะกำลังให้บริการ และตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีผู้มารับบริการจำนวนมาก แต่มีพื้นที่จำกัดเนื่องจากทางอยู่ในระหว่างปรับปรุงพื้นที่ จึงได้ให้ผู้ใช้บริการที่ตรวจรักษาเสร็จแล้วรอในพื้นที่ที่สะดวกรับผู้ป่วยกลับบ้าน แต่บริเวณดังกล่าวมีแสงไฟสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งไม่เหมาะสม ผอ.และทีมบริหารรพ.ได้ทำความเข้าใจต่อนักงานเปล ในเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมบริการและจะจัดบริเวณพักผู้ป่วยเพื่อรอกลับบ้านให้เหมาะสมต่อไป</p>
สังคมออนไลน์	<p>ดีดีที่ฉีดพลาสติก</p> <p>-มีการแชร์ข่าว “ออย.ผงะ พบผู้ชายใช้ดีดีที่ฉีดพลาสติกตากแห้ง..” ซึ่งเป็นข่าวเผยแพร่ของ ออย. เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2560</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>สสจ.อยุธยาตรวจโรตีสายไหม</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าขายโรตีสายไหมริมถนนอุโมงค์ ผังตรงรพ.พระนครศรีอยุธยา หลังโลกโซเซียลมีการแชร์ข้อมูลพบสารกันบูดตกค้างเกินค่ามาตรฐาน</p> <p>นายอุดม ชำมี สสอ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สารกันบูดหรือสารเบนโซอิก จะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่อย.กำหนด คือ 1,000 มก./อาหาร 1 กก. ก่อนหน้านั้นได้เก็บตัวอย่างโรตีสายไหมจากร้านค้าไปตรวจ พบ 4 ร้านที่มีสารกันบูดตกค้าง 1,100 – 1,500 มก. จึงได้ตักเตือน พร้อมคาดโทษให้ดำเนินการแก้ไข ส่วนค่าของสีผสมอาหาร พบว่าทุกร้านค้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่เกิน 1 มก./อาหาร 1 กก.ต่อไปเจ้าหน้าที่จะสุ่มเก็บตัวอย่าง หากพบร้านค้าใดกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.อาหาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch